

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 396* Năm 9/ 2019 * Chúa nhật 03/ 11/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hường

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng các linh hồn. Ngày 1/11 chúng ta nhớ đến các thánh tức là những người đã qua đời và đang hưởng vinh quang Thiên quốc. Ngày 2/11 chúng ta cùng với Giáo hội nhớ đến các linh hồn trong Hội thánh đau khổ là những người đã qua đời nhưng chưa được an nghỉ vì còn phải chịu thanh luyện để xứng đáng đến gần Chúa.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án Toà Ân giải Tối cao gửi một lá thư đến cộng đoàn Dân Chúa. Đức Hồng Y mời gọi :

Trong những ngày thánh này, cả trong suy tư cá nhân khi nhớ đến anh chị đã qua đời, lẫn trong cầu nguyện và chiêm niệm, chúng ta được mời gọi kín múc từ kho tàng vô tận của sự Hiệp thông những Ôn xá đặc biệt. Qua việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện cá nhân, đền tội và bố thí, các việc diễn tả lòng thương xót, tín hữu kết hợp với công trình cứu độ của Chúa Kitô.

Trong chiều kích cánh chung, chúng ta hướng đến những người đã qua đời và cầu nguyện cho họ ngang qua việc làm mới lại đời sống đức tin của chúng ta nơi bí tích Hoà giải và Thánh Thể, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Vì vậy, chúng ta cùng chạy đến với bí tích Hoà giải trong những ngày thánh này và cùng đón nhận ơn toàn xá cho những anh chị em của chúng ta đã qua đời. Như thế, tương quan của chúng ta với họ tiếp tục được củng cố trong tình yêu. Nơi toà giải tội của những ngày thánh này, chúng ta được an ủi, khích lệ và lau khô nước mắt, đây cũng là cơ hội để chúng ta chạm đến đời sống vĩnh cửu, để giúp chúng ta can đảm tha thứ và dịu dàng trong các việc của lòng thương xót, và để chúng ta hiểu hơn ý nghĩa cuộc hành hương hằng ngày của đời sống dương thế. (CSR_6380_2019)



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

03/11/2019 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C

DA-KÊU, LÙN MÀ CAO

“Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Người.” (Lc 19,6)

Suy niệm: Ông Da-kêu: Tiền bạc, thế lực, ông không thiếu. Nhưng ông lại thiếu thước. Với tâm thước đó, ông càng trở nên trò đàm tiếu khi ông vắt vẻo trên cành cây sung trước mắt mọi người. Hẳn ông là người hâm mộ Đức Giê-su, nên, mặc kệ tất cả, ông vẫn ở trên đó, chờ đợi Ngài đi ngang qua. Chỉ để được nhìn thấy ngài, dù chỉ là trong thoáng chốc. Thế nhưng từ lúc ông leo lên cây sung, ông đã lên tới một tầm cao hơn hẳn mọi người. Nhờ đó ông có một tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Ông có thể được nhìn thấy Đức Giê-su. Vậy mà chưa kịp nói gì hay làm gì thì Đức Giê-su đã đứng dưới gốc cây gọi ông xuống. Ông “tụt” xuống cách mau lẹ. Và khi nghe Đức Giê-su ngỏ lời ở lại nhà ông, ông đã thưa với Chúa: Một nửa tài sản, ông chia cho người nghèo; và nếu có làm thiệt hại của ai cái gì, ông sẽ đền gấp bốn. Tuy ông vẫn thấp lùn về thể lý, nhưng ông đã cao hơn vạn người. Cao hơn từ lúc ông biết “đón đầu” Đức Giê-su; cao hơn từ lúc ông ý thức chia sẻ cho người nghèo; cao hơn vì ý thức được Thiên Chúa thực sự đang ngự trong ngôi nhà của ông, trong tâm hồn ông.

Mời Ban: Có bao giờ bạn mặc cảm tự ti vì mình có chiều cao khiêm tốn? Vì nước da không trắng như bạn bè? Vì không giỏi giang như người khác hoặc yếu kém về điều gì đó? Vì sao bạn không để Chúa Giêsu đi vào nhà bạn như Da-kêu? Có Chúa, bạn xoá bỏ được mọi mặc cảm tự ti mà chỉ ngập tràn yêu và thương.

Sống Lời Chúa: Hãy đến với Chúa và đi ra phục vụ tha nhân bằng chính những khả năng mà Chúa ban cho bạn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tìm ra lối đi tìm gặp Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Nên Thánh bằng sự kiên nhẫn, đời sống yêu thương và phục vụ anh em mình.**

“Tôi thích chiêm ngắm nét thánh thiện nơi sự kiên nhẫn của dân Thiên Chúa: nơi những người cha người mẹ nuôi con với tình yêu bao la, nơi

những người nam nữ làm việc vất vả để lo cho gia đình, nơi những tu sĩ già yếu không bao giờ đánh mất nụ cười. Trong sự kiên trung của họ tôi nhìn thấy tính thánh thiện của Giáo hội chiến đấu. Rất thường, đó là một sự thánh thiện được gặp thấy nơi những con người ngay bên chúng ta, những người sống giữa chúng ta và phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi họ là “tầng lớp bậc trung của sự thánh thiện” (ĐTC Phanxico, Gaudete et Exultate, 7)

“Tất cả chúng ta được gọi nên thánh bằng việc sống đời sống mình với yêu thương và bằng việc làm chúng trong tất cả những gì mình làm, bất cứ nơi nào mình hiện diện. Bạn được gọi sống đời thánh hiến? Hãy nên thánh bằng việc vui tươi sống trọn lời cam kết của bạn. Bạn kết hôn? Hãy nên thánh bằng việc yêu thương và chăm sóc vợ hay chồng của bạn, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống? Hãy nên thánh bằng cách làm việc với hết khả năng và sự liêm chính để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay ông bà trong nhà? Hãy nên thánh bằng việc nhẫn nại dạy bảo con cháu mình biết đi theo Chúa Giêsu. Bạn đang ở vị trí nắm giữ quyền bính? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và nói không với việc trục lợi riêng tư” (Hiến chế GE.14)

❖ **Xác lập ngày lễ nhớ Đức Mẹ Loreto ngày 10 tháng 12**

Ngày 31.10, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ra sắc lệnh xác lập: lễ nhớ tùy chọn Đức Trinh nữ Maria Loreto được ghi vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma và được mừng vào ngày 10.12 mỗi năm.

Sắc lệnh viết: “Sự tôn kính Nhà Thánh Loreto, có từ thời Trung cổ, là nguồn gốc của đền thánh đặc biệt này, và ngày nay nhiều khách hành hương vẫn đến để nuôi dưỡng đức tin bằng Lời Thiên Chúa nhập thể cho chúng ta.

Đền thờ này gọi lại mâu nhiệm Nhập thể và thúc đẩy tất cả những ai đến thăm viếng được cảm nhận “thời gian viên mãn”, khi Thiên Chúa sai Con của Người, sinh bởi một người nữ và qua cả lời thiên thần loan báo trong Tin Mừng lẫn lời xin vâng đáp lại của Đức Trinh Nữ. Được bao phủ bởi Thánh Thần, người tôi tớ khiêm nhường của Chúa đã trở nên ngôi nhà của Thiên Chúa, hình ảnh tinh khiết nhất của Giáo hội thánh thiện.

Tại Nhà Thánh, trước hình Mẹ của Đấng Cứu Thế và của Giáo hội, các thánh và các chân phước đã đáp lại tiếng gọi của riêng mình, những bệnh nhân đau đớn đến khẩn cầu và được an ủi, dân Chúa đã bắt đầu ca ngợi và cầu nguyện với Mẹ bằng kinh cầu Loreto vốn được phổ biến trên toàn thế giới. Đặc biệt những người di chuyển bằng máy bay tìm thấy nơi Mẹ là đáng bảo trợ trên trời.

Dưới ánh sáng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban sắc lệnh với thẩm quyền của ngài, thiết lập lễ nhớ tùy chọn Đức Trinh nữ Maria Loreto được ghi vào lịch Roma và được mừng vào ngày 10.12 mỗi năm.

Sắc lệnh được ký bởi ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích và Đức TGM Arthur Roche, Thư ký.

❖ **Cuộc thi chọn logo và bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon 2022**

Ngày 25.10 vừa qua, Ban tổ chức địa phương của Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon năm 2022 đã phát động các cuộc thi để chọn logo và bài hát chủ đề của sự kiện thế giới sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Khẩu hiệu của ngày Giới trẻ thế giới là: “Maria trỗi dậy và vội vã lên đường” (Lc 1,39). Khẩu hiệu này sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc thi sáng tác logo và bài hát chủ đề. Theo báo Ecclesia của HDGM Bồ Đào Nha, ĐHY Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisbon, hy vọng nhiều người tham gia trong các cuộc thi này vì Ngày Giới trẻ Thế giới là “một sự kiện chạm đến hàng triệu người trẻ”. Ngài nói: “Chúng ta đang nói về một sự kiện tầm cỡ thế giới có sự tham gia của hàng triệu người trẻ đã tham gia hoặc muốn tham gia những ngày này. Họ rất quan tâm và không ngừng hỏi chúng tôi ngày này sẽ như thế nào”.

Để tham gia cuộc thi, cần đăng ký bằng cách gửi email với tên đầy đủ, tuổi, số căn cước và số điện thoại di động tới địa chỉ email: logo@jmlisboa2022.org. Người thi phải đạt các yêu cầu là đủ tuổi và là một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hoặc sinh viên thiết kế đồ họa. Hạn chót để đăng ký là ngày 04/11 năm nay. Đề xuất cho logo có thể được gửi đến cho tới ngày 29/11.

Đối với cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề, những người tham gia phải là người Bồ Đào Nha trưởng thành. Cuộc thi ưu tiên nhắm đến các nhà sáng tác nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và sinh viên âm nhạc từ các trường công và tư. Các nhà soạn nhạc của lời bài hát và âm nhạc có thể khác nhau, nhưng họ phải tham gia cùng nhau.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Chúc mừng bốn mạng cha sở Ernest Nguyễn Văn Hưởng.**

Thứ năm 7.11 là ngày lễ thánh Ernset, bốn mạng của Cha Sở. Giáo xứ xin được chúc mừng bốn mạng cha. Xin Chúa qua lời bầu cử của thánh nhân ban cho cha được mọi ơn lành hồn xác. Thánh Lễ mừng bốn mạng và cầu nguyện cho cha sở sẽ được cử hành vào lúc 17g30 cùng ngày. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: Thảo Ngân: 2.000.000đ. Bà Đức Quang: 1.5 tấn gạo. Nam Thành: 1.00.00đ. 1 giáo dân: 200.000đ.